

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง

ตำบลสันกลาง อำเภอพาน

จังหวัดเชียงราย 57120

โทรศัพท์ 053-770-014

โทรสาร 053-770-015

ประชากร

8,520 คน

(ชาย 4,182 คน หญิง 4,338 คน)

พื้นที่

77.91 ตารางกิโลเมตร

(ครอบคลุมจำนวน 18 หมู่บ้าน)

รายได้

21,819,749.58 บาท

(ไม่รวมเงินอุดหนุน,

เงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน

28,927,852 บาท

คณะผู้บริหาร*

ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

สัดส่วนสมาชิกสภา*

ชาย จำนวน - คน

หญิง จำนวน - คน

* อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง



องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีประชากร 8,520 คน ครอบคลุมพื้นที่ 77.91 ตารางกิโลเมตร เดิมมีพื้นที่ร่วมกับตำบลทรายขาวและตำบลธารทอง ที่รวมกันภายใต้ชื่อตำบลแม่ควาโตนก่อนจะแยกตัวออกเป็นสามตำบลในภายหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2457 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน ก่อนจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุดแรกในปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีลักษณะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

ภูมิประเทศทั่วไปของตำบลสันกลางมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีป่าพรุเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ ได้แก่ ห้วยแม่หนาว และลำน้ำแม่ควาโดน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับเกษตรกรรมของคนในพื้นที่

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลสันกลางประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ พืชเศรษฐกิจสำคัญของตำบล ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง ชিং เห็ด ลำไย และ แก้วมังกร ส่วนสัตว์ที่ทำรายได้ให้แก่ตำบล ได้แก่ ปลานิล หมู ไก่ โค และกระบือ นอกฤดูทำนา ประชากรที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้างและทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อย่างการทอผ้า การทำหม้อไม้อัด การทำกล้วยฉาบและกล้วยเชื่อม เป็นต้น

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แก่ “**สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง**” มีพันธกิจ 9 ประการ ได้แก่

- 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- 2) ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 3) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือต่างๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- 6) พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- 7) ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น
- 8) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง
- 9) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หลักการบริหารงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง คือการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และทำให้

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยมีฐานคติมาจากแนวคิดเรื่อง “การบริหารราชการแบบบูรณาการ” ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางตีความว่า เป็นการบริหารร่วมกันของหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในลักษณะเครือข่าย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชำนาญของแต่ละหน่วยมาทำงานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์เดียวกัน ภายใต้แนวคิดนี้ ทุกหน่วยงานจะคิด ทำงาน และใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อความประหยัด และได้งานที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ในที่สุด

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าตึง ได้แก่

โครงการสถานีกู้ชีพปลาตำบลสันกลาง

โครงการสถานีกู้ชีพปลาตำบลสันกลาง เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา “ปลานิลน็อคน้ำ” ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เกษตรกรในพื้นที่ต้องการให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด

สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในตำบลสันกลาง ก่อนที่จะดำเนินโครงการนี้มีจำนวนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงอำเภอพานทั้งสิ้น 143 ราย แต่หลังจากเก็บข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจ พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 287 ราย ส่วนใหญ่คือผู้ที่ผันตัวมาจากอาชีพชาวนาที่หลังจากประสบปัญหาาราคาข้าวตก จึงหันมาเลี้ยงปลานิลแทน



อาการ “ปลาน็อคน้ำ” หรือ “ปลาช็อคน้ำ” เป็นอาการช็อคของปลาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ของน้ำอย่างกระทันหัน ทำให้ปลาตายครั้งละจำนวนมาก ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสูญเสียรายได้และขาดทุน ซึ่งส่วนราชการไทยไม่สามารถใช้ระเบียบราชการปกติช่วยเหลือในกรณีนี้ได้ เนื่องจากไม่ถือว่าเป็นสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางจึงต้องแก้ปัญหาผ่านโครงการนี้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางยืนยันว่ายังไม่มียุทธศาสตร์ใด ดำเนินการในลักษณะนี้มาก่อน

ในการดำเนินโครงการสถานีกู้ชีพปลา องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้นำเอาแนวคิด 5S มาเป็นฐานในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 1) Social Mind (จิตอาสา) 2) Save Fish (ช่วยปลารอด) 3) Smiley Farmer (เกษตรกรยิ้มได้) 4) Save Environment (ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) และ 5) Sufficiency Economy (น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง)

เบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้รวบรวมความรู้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ และได้เชิญองค์กรต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถด้านการแก้ปัญหาปลาน็อคน้ำมาเป็นเครือข่ายของโครงการ โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

องค์กรเครือข่ายของโครงการนี้มีดังต่อไปนี้

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ เชียงราย ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาความรู้และสิ่งประดิษฐ์ อาทิ เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพื่อสนับสนุนและแก้ปัญหาปลาน็อคน้ำให้แก่เกษตรกร

2) สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่ (1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา (2) พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ (3) พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา และ (4) พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมสถานีกู้ชีพปลาให้สนองตอบและแก้ปัญหาการเลี้ยงปลาของเกษตรกรในตำบลสันกลาง

3) ประมงอำเภอพาน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับตรวจวินิจฉัยโรคปลา และสนับสนุนวิทยากรในการอบรมเกษตรกร

4) สำนักงานเกษตรอำเภอพาน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานวิชาการด้านการเกษตร

5) สหกรณ์ประมงอำเภอพาน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนการแปรรูปปลาชนิดและการตลาด

6) บ้านหัวฝาย หมู่ 9 ตำบลสันกลาง ทำหน้าที่ (1) ป้องกัน บรรเทา และแก้ปัญหาปลาชนิดนื้อคหน้าของเกษตรกรในตำบลสันกลาง (2) สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันและกัน และ (3) ช่วยลดต้นทุนจากการสูญเสียปลาชนิดนื้อคจากการนื้อค

7) คำอ้อฟาร์ม (ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ พันธุ์สุกร และเครื่องเพิ่มอากาศในบ่อเลี้ยงปลาในจังหวัดเชียงราย) ทำหน้าที่นำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร ช่วยระบายปลาชนิดนื้อคหน้า และเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร

8) ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลสันกลาง ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถานี

ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ทำหน้าที่ศูนย์กลางของโครงการ ประสานงาน คณะทำงานและเครือข่าย สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนบุคลากรและอาสาสมัครช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดกรณีปลาชนิดนื้อคหน้า

โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการรวบรวมความต้องการและปัญหาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาชนิดนื้อคหน้าในพื้นที่โดยการประชาคมและการสำรวจ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกิจกรรมและเป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมสำคัญของโครงการ ได้แก่ 1) การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงปลาชนิดนื้อคหน้าเพื่อป้องกันปัญหาปลาชนิดนื้อคหน้าและลดต้นทุนการเลี้ยง ด้วยความรู้ตามหลักวิชาการสมัยใหม่ ผ่านโครงการ Smart Farmer 2) การรับอาสาสมัครพิทักษ์ปลา 3) การตรวจวัดและดูแลคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงปลา รวมถึงการแจ้งพยากรณ์อากาศ 4) การช่วยเหลือปลาชนิดนื้อคหน้าด้วยอุปกรณ์เพิ่มอากาศในน้ำ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้ประดิษฐ์เครื่องเติมอากาศสำหรับบ่อปลา 50 ชุด พร้อมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงกระจายให้บริการประชาชนตามพื้นที่เลี้ยงปลา 5 จุด ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ เชียงราย นำเทคโนโลยีไมโคร/นาโนไบบิโบลมาช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ 5) การแปรรูปปลาชนิดนื้อคหน้าจากการนื้อคหน้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าวเกรียบ น้ำพริก ปลาชนิดนื้อคหน้าแดดเดียว ปลาต้ม ฯลฯ

ผลการดำเนินโครงการนี้คือ สามารถลดอัตราการสูญเสียปลานิลจากอาการนี้คนน้ำได้มากขึ้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 พบว่ามีมูลค่าความเสียหายลดลง และค่าเฉลี่ยอัตราการปลาที่รอดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.58 ในปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 94.77 ในปี พ.ศ. 2562

ในปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้นำโครงการนี้เข้าไปเป็นเป้าหมายหลักของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ เชียงราย เพื่อขยายผลและขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อไปจัดทำเป็น big data ระดับชุมชน จัดทำข้อมูลราชการอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูป และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้

โครงการสถานีเกษตร วิถีพอเพียง

โครงการสถานีเกษตร วิถีพอเพียง มีที่มาจากปัญหาจากการที่เกษตรกรใช้สารเคมี บำรุงและยาฆ่าแมลงในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากจนสร้างผลกระทบต่อสภาพดิน สุขภาพของเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม ผนวกกับหน้าที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางในการช่วยจัดหาสารเคมีให้แก่เกษตรกรเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิต หรือจ่ายค่าชดเชยตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินที่มีอยู่เดิมแล้ว

แนวคิดพื้นฐานของโครงการนี้คือการใช้วิถีธรรมชาติมาควบคุมและกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี โดยวิธีสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเลือกนำมาใช้คือการใช้เชื้อร่ากำจัดศัตรูพืชที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วเมื่อครั้งดำเนินการศูนย์บริหารศัตรูพืช

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้นำความรู้การใช้เชื้อร่ากำจัดศัตรูพืชมาขยายผลพร้อมกับจัดหาอุปกรณ์ผลิตหัวเชื้อเพิ่มเติมเพื่อขยายเชื้อให้เหมาะสมกับจำนวนเกษตรกรและจัดอบรมเกษตรกรในการใช้เชื้อร่าดังกล่าว

เชื้อร่าที่นำมาใช้มีสองชนิดด้วยกัน ชนิดแรกคือ “ไตรโคเดอร์มา” เป็นเชื้อร่ากำจัดเชื้อราโรคพืชและกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานต่อเชื้อพร้อมกับทำให้รากเจริญเติบโต และชนิดที่สองคือ “บิวเวอร์เรีย” เป็นเชื้อราจุลินทรีย์สำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยหอย หนอนผีเสื้อ ตัวมด ฯลฯ เชื้อร่าทั้งสองชนิดไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเกษตรกร



เพื่อดำเนินการขยายเชื้อรากำจัดศัตรูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้ตัดสินใจจัดตั้งสถานีเกษตร วิถีพอเพียง โดยมีกรอบแนวคิดในการดำเนินการคือ 1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรด้านการเพาะปลูก ประมง และปศุสัตว์ 2) ขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน 3) จัดตั้งสถานีย่อยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล 4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับขยายศัตรูธรรมชาติ และสารธรรมชาติจากพืชในการกำจัดศัตรูพืชให้แก่สถานีย่อย 5) พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ และผักปลอดสารพิษแก่เกษตรกรในพื้นที่ และ 6) สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานีย่อยและเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรม

การดำเนินโครงการสถานีเกษตร วิถีพอเพียงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทำในลักษณะเครือข่าย ประกอบด้วย

1) สถานีเกษตร วิถีพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ทำหน้าที่เป็น ศูนย์ประสานงานระหว่างคณะทำงานและเครือข่าย และศูนย์เพาะและขยายเชื้อราส่ง สถานีย่อย

2) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันกลาง และ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสันกลาง ทำหน้าที่สนับสนุนสถานีเกษตร วิถีพอเพียง และเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร

3) ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนบุคลากรในการตรวจวินิจฉัยโรคพืช

4) สำนักงานเกษตรอำเภอพาน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนนักวิชาการด้านการเกษตร

5) สถานศึกษาในตำบลสันกลาง ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของสถานีเกษตรวิถียอเพียง นำหลักวิชาการไปปรับใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ

6) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพาน และโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ทำหน้าที่สนับสนุนสถานีเกษตรวิถียอเพียง และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ

นอกจากนี้ ยังมีองค์กรเครือข่ายด้านการประมงและปศุสัตว์ อย่างประมงอำเภอพาน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ที่มาทำหน้าที่วินิจฉัยโรคสัตว์ให้แก่เกษตรกรด้านประมงและปศุสัตว์ด้วย

การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่หนึ่ง เป็นการจัดอบรมและส่งเสริมเกษตรกรด้านการทำปุ๋ยหมัก การลดต้นทุนการผลิต และการลดการใช้สารเคมี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตรวจเลือดและตรวจสอบสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร และลงพื้นที่เก็บข้อมูล ปัญหา ความต้องการของเกษตรกร พร้อมกับรวบรวมความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสรุปหาแนวทางการดำเนินงาน ระยะที่สอง จัดอบรมการขยายเชื้อราสำหรับกำจัดศัตรูพืชที่สองชนิดและแจกจ่ายเชื้อราให้เกษตรกรไปทดลองใช้ จัดตั้งอาสาสมัครศัตรูพืชเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดในพืช และจัดตั้งสถานีย่อยในหมู่บ้าน 8 แห่งเพื่อกระจายเชื้อราให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และระยะที่สาม เป็นระยะสรุปผลการดำเนินโครงการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานช่วยเหลือของโครงการ เปรียบเทียบกับข้อมูลการซื้อสารเคมีของเกษตรกร แล้วสรุปผลต่อคณะทำงานโครงการ

การดำเนินโครงการสถานีเกษตรวิถียอเพียง นี้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีของเกษตรกรลง เนื่องจากการใช้เชื้อรากำจัดศัตรูพืชของโครงการได้ผลเป็นอย่างดี เกษตรกรต่างตอบรับและเข้าร่วมกับโครงการเพื่อนำความรู้ด้านการเพาะเชื้อราไปใช้จริง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางสามารถประหยัดงบประมาณในจัดหาสารเคมีให้แก่เกษตรกรเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตลงได้